

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 17-23 กรกฎาคม 2562

ส่งออกม.ย.62 เจอพิษสงครามการค้า ลดลง 2.15% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมิ.ย.2562 การส่งออกมีมูลค่า 21,409.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.15% แต่เป็นการลดลงในอัตราชะลอตัวจากเดือนพ.ค.2562 ที่ลดลงมากถึง 6.20% โดยเป็นการขยายตัวติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันนับจากเดือนมี.ค.ที่ลดลง 5.34% เม.ย.ลด 2.76% และเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 676,838.4 ล้านบาท ลดลง 2.93% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,197.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 9.44% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 583,093.8 ล้านบาท ลดลง 10.17% โดยเกินดุลการค้า 3,212.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 93,744.6 ล้านบาท แต่เมื่อหักมูลค่าส่งออกทองคำและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันออก มูลค่าการส่งออกเดือนมิ.ย.2562 จะติดลบสูงถึง 8% เพราะมูลค่าส่งออกทองคำสูงมาก ขยายตัวสูงถึงกว่า 317.4%

ส่วนการส่งออกในช่วง 6 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 122,970.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.91% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 3,881 ล้านบาท ลดลง 2.73% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 119,027.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.41% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 3,812 ล้านบาท ลดลง 2.10% โดยเกินดุลการค้า 3,943.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 69,067.8 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ทำให้การส่งออกลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่เริ่มส่งผลชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในสินค้าล็อต 2 ที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนเป็น 25% คิดเป็นมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน โดยสินค้าของไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน ทำให้การส่งออกของไทยไปจีนลดลง รวมถึงการส่งออกยังลดลงในสินค้ากลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ , เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ, น้ำมันสำเร็จ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่สินค้าเกษตรบางรายการส่งออกได้ดีขึ้น สินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ส่งออกได้เพิ่มขึ้น แม้จะไม่สามารถชดเชยกับมูลค่าการส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ลดลงได้ แต่ก็ถือว่าดีกับเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs เพราะเม็ดเงินตกอยู่ในประเทศมากขึ้น รวมถึงมีสินค้าตัวใหม่ๆ ที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว , เครื่องดื่ม , รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกไปจีน อาเซียน

ทางด้านตลาดส่งออก พบว่า ขยายตัวติดลบเกือบทั้งหมด โดยจีน ติดลบมากที่สุดถึง 14.9% สหรัฐฯ ลด 2.1% ญี่ปุ่น ลด 1.9% สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) ลด 7.7% อาเซียน (9 ประเทศ) ลด 5.9% ตะวันออกกลาง ลด 10% ยกเว้นอินเดีย ที่เพิ่มขึ้นถึง 8.1% และสวีตเซอร์แลนด์ เพิ่ม 519.6%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ไตรมาส 3 คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะยังติดลบ เพราะยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอยู่ และในเดือนมิ.ย.2562 ที่การนำเข้าลดลงถึง 9.4% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในกลุ่มสินค้าทุน 11.3% สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 5.2% ก็จะมีผลกระทบต่อการผลิตเพื่อส่งออกในระยะต่อไปได้ แต่หวังว่าผลกระทบน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว และคาดว่า หากสหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนล็อตสุดท้ายในเร็วๆ นี้ อีก

300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะไม่กระทบการส่งออกไทยแล้ว เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่หวังว่า สหรัฐฯ และจีนน่าจะเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการค้าระหว่างกันได้ ส่วนไตรมาส 4 การส่งออกน่าจะดีขึ้น เพราะการย้ายฐานผลิตของประเทศต่างๆ มาไทย เพื่อหนีผลกระทบสงครามการค้า จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น

"ถ้าในช่วงที่เหลือหรือตั้งแต่เดือนก.ค.-ธ.ค.2562 การส่งออกทำได้เดือนละ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกไทยทั้งปีจะโตได้ 0% แต่ถ้าทำได้เดือนละ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป เป็นบวกแน่ 1-2% และเป้า 3% ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอให้ผู้ส่งออกทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน อีกทั้งยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ส่งออกรายเล็ก โดยให้เงินสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อให้ไปทำส่วรูป และให้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นทำการค้า เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินด้วย"น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“จूरินทร์” สั่งตั้ง กรอ.พาณิชย์ ดึงภาคเอกชนร่วมแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการส่งออก

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ส่งออกของไทยน่าเป็นห่วงมาก เพราะมูลค่าติดลบอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ประกอบด้วย สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เป็นต้น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีตนเป็นประธาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งออก เพื่อผลักดันให้การส่งออกของไทยในปีนี้นขยายตัวได้มากขึ้น

“ตั้งใจว่าจะมีการประชุมกรอ.พาณิชย์ทุกเดือน และน่าจะประชุมนัดแรกได้ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ภาคเอกชนมาเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาด้านการส่งออกอย่างไร และมีอะไรที่ต้องการให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือบ้าง ซึ่งอะไรที่สามารถแก้ไขได้เอง ก็จะดำเนินการให้ทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องของกระทรวงฯ อื่นก็จะประสานงานให้ รวมถึงถ้าจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ก็จะดำเนินการให้เช่นเดียวกัน เพื่อทำให้การส่งออกขยายตัวให้ได้ เพราะภาคเอกชนเป็นผู้ทำตลาด ภาครัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”นายจूरินทร์กล่าว

สำหรับปัญหาของภาคการส่งออกไทยในขณะนี้ มีทั้งเรื่องของผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ส่วนเป้าหมายมูลค่าการส่งออกปีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ที่ 3% ยังไม่ยากให้พูดว่าจะมีการทบทวนใหม่หรือไม่ เพราะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนก่อน

นายจूरินทร์กล่าวว่า สำหรับการประกันรายได้เกษตรกร จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เหมือนที่ผ่านมา และจะเพิ่มอีก 2 สินค้า คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ส่วนจะประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเท่าที่ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้หาเสียงไว้หรือไม่ นั่น เช่น ยางพารา ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ปาล์มน้ำมันกก.ละ 4 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท คงต้องพิจารณาสถานการณ์ตามความเหมาะสม และต้องเสนอให้รัฐบาลพิจารณาในขั้นสุดท้าย

“ประกันรายได้ จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อรายได้ของเกษตรกรต่ำกว่าที่รัฐประกันเอาไว้ รัฐก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ เช่น ยางพารา ถ้ารัฐประกันไว้ว่าเกษตรกรจะขายได้ทีกก.ละ 60 บาท แต่ถ้าขายได้ 50 บาท รัฐก็จะจ่ายส่วนต่างชดเชยให้ ถือเป็นภาระกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีกวิธีหนึ่ง และไม่ต้องกลัวจะเกิดการรั่วไหล หรือทุจริต เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องอุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดทุจริต แต่ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้น จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”

ส่วนมาตรการกำกับดูแลา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ คงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นมาตรการที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10-15 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อ ในสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากผู้ส่งออกต่างเร่งหาซื้อข้าวเพื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์และแอฟริกา ประกอบกับการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้สิ้นสุดลงแล้ว ทำให้อุปทานข้าวในตลาดมีจำกัด โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3.36 ล้านตัน ลดลงประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

กัมพูชามีแผนขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังแอฟริกา เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวและหาตลาดใหม่ๆ ทดแทนการส่งออกข้าวไปตลาดยุโรป ซึ่งจากการหารือระหว่างผู้แทนสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) และนาย George Kim J H ประธานบริษัท JS Global Corporation บริษัทผู้ผลิตและส่งออกข้าวจากประเทศเกาหลีใต้ และคณะผู้แทนจากบริษัทส่งออกข้าวขนาดเล็ก-กลาง ของรัฐบาลเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น นาย Kim ประธานบริษัทฯ เปิดเผยว่า มีความสนใจในการเข้ามาลงทุนเปิดดำเนินการบริษัทส่งออกข้าวในกัมพูชาเพื่อส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา โดยข้าวที่บริษัทฯ มีความสนใจที่จะซื้อและส่งออกเป็นข้าวขาวเท่านั้น

นาย Kim ระบุเพิ่มเติมว่า ข้าวที่จะส่งออกไปตลาดแอฟริกันั้น ไม่เน้นข้าวคุณภาพดีที่มีราคาแพง ส่วนใหญ่ผู้บริโภคในตลาดแอฟริกาจะนิยมบริโภคข้าวขาวที่เกรดไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังมีฐานะความเป็นอยู่และรายได้ที่ไม่สูง ข้าวประเภทข้าวขาวจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดแอฟริกามากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไปตลาดแอฟริกายังมีข้อจำกัดอีกมากโดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนและราคา ซึ่งกัมพูชาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือโควตานำเข้าเป็นกรณีพิเศษเหมือนการส่งออกข้าวไปตลาดยุโรปและจีน ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันในด้านราคากับประเทศส่งออกข้าวอื่น เช่น ไทยและเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวหลักในตลาดแอฟริกาในปัจจุบันได้

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวรวมทั้งหมดที่ปริมาณ 281,538 ตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกกว่า 42% ส่งออกไปประเทศจีน ตามด้วยตลาดยุโรป 33% และคาดว่า จะสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกได้มากขึ้นหากสามารถขยายตลาดไปสู่แอฟริกาได้

ทั้งนี้ แม้ว่ากัมพูชาจะมีการพัฒนาคุณภาพข้าวมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดข้าวโลกมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านศักยภาพและกำลังการผลิตภายในประเทศที่ยังมีไม่เพียงพอ ยังคงขาดแคลนโรงอบข้าว โรงสีข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีทางการผลิตที่ทันสมัยและและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นข้อจำกัดที่สำคัญในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศของกัมพูชา นอกจากนี้ การส่งออกไปตลาดใหม่ๆ ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือโควตานำเข้าเป็นกรณีพิเศษเหมือนการส่งออกข้าวไปตลาดยุโรปและจีน ส่งผลให้ต้นทุนและราคาข้าวกัมพูชาสูงและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดโลกได้

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ และOryza.com

ฟิลิปปินส์

รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะประกาศใช้มาตรการราคาข้าวขายปลีกแนะนำ (the Suggested Retail Price; SRP) สำหรับข้าวที่จำหน่ายในตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในภาวะที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มีการประชุมหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้า และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (the National Economic and Development Authority; NEDA) โดยกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการใช้มาตรการ SRP สำหรับข้าวที่จำหน่ายในตลาดที่เป็นข้าวที่มาจาก การนำเข้าโดยจะพิจารณาจากต้นทุนในการนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้มาตรการนี้ภายในเดือนนี้

หลังจากที่องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) ถูกยกเลิกอำนาจในการควบคุมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมข้าวซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ออกมาใหม่ ดังนั้นเครื่องมือเดียวที่เหลืออยู่ของรัฐบาลในการกำหนดราคาของสินค้าเกษตรในตลาดจึงมีเพียงการใช้มาตรการราคาข้าวขายปลีกแนะนำ (SRP) เพื่อให้ราคาข้าวอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน 2562 ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาข้าวสารมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.88 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 350.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 17.88 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 349.13 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.28 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 770.28 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 768.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.91 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 841.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 42.92 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ

ประมาณ 839.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 695.18 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 35.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 692.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.6 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 756.94 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 38.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 754.20 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า ข้าวในคลังสินค้าของหน่วยงานโลจิสติกส์ของรัฐ (Bulog) ประมาณ 2.3 ล้านตันเสี่ยงต่อการเน่าเสีย เนื่องจากหน่วยงานต้องเผชิญกับความยากลำบากในการกระจายข้าว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ Bulog มีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารที่ไม่ใช่เงินสดของรัฐบาล (BPNT) สำหรับคนยากจน

นาย Buwas Waseso ประธานอำนวยการ Bulog กล่าวว่า การกระจายข้าวภายใต้โครงการ BPNT จากตลาดเสรีทำให้ Bulog เผชิญหน้ากับความยากลำบากในการกระจายสินค้า ดังนั้นข้าวในคลังสินค้าของ Bulog ในปัจจุบันจึงเสี่ยงต่อการเน่าเสีย เขากล่าวว่า ปัญหาในการกระจายสินค้าหมายถึง การที่ Bulog ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อรองรับข้าวจากเกษตรกรมากขึ้นในขณะที่ข้าวในประเทศล้นตลาด โดยคลังสินค้าทั่วประเทศประมาณ 85% มีการเก็บข้าวไว้เต็มแล้ว

นาย Buwas Waseso กล่าวว่า คลังสินค้าของ Bulog เกือบจะไม่มีที่ว่างเหลือแล้ว ซึ่งปกติสามารถรองรับได้เพียง 2.7 ล้านตัน หากยังคงมีข้าวจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น Bulog อาจต้องเช่าคลังสินค้าเอกชนเพื่อเก็บข้าวซึ่งหมายความว่า Bulog ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรแสดงให้เห็นว่า Bulog ได้รับข้าวจากเกษตรกรในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เพียง 20,844 ตัน ขณะที่รัฐบาลคาดหวังให้ Bulog จัดซื้อข้าวจากเกษตรกรตลอดทั้งปี 2562 จำนวนประมาณ 1.8 ล้านตัน

ภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านข้าว (Rastra) ที่เปิดตัวในปี 2558 รัฐบาลได้มอบหมายให้ Bulog กระจายข้าว 10 กิโลกรัมให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำประมาณ 14 ล้านครัวเรือน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2560 รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงกลไกในการกระจายข้าวสำหรับคนจน โดยภายใต้โครงการ BPNT รัฐบาลจะแจกจ่ายเงินสดเดือนละ 110,000 รูเปียห์ให้แก่ครอบครัวที่ยากจนจำนวนประมาณ 15.6 ล้านครัวเรือน ให้สามารถนำไปซื้อไข่ไก่และข้าวจากร้านที่กำหนดที่เรียกว่า e-warung

ทั้งนี้ บทบาทของ Bulog ภายใต้โครงการ BPNT ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยเป็นการแจกจ่ายข้าวให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้น ส่งผลให้การกระจายข้าวของ Bulog ลดลงจากประมาณ 2.79

ล้านตันในปี 2559 เป็น 2.55 ล้านตันในปี 2560 และ 1.21 ล้านตันในปี 2561 และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 สามารถกระจายข้าวเพียง 300,000 ตัน

ข้อมูลจาก Kompas พบว่าปี 2562 รัฐบาลจัดสรรเงิน 2.1 ล้านล้านรูเปียห์สำหรับโครงการ BPNT

นาย Buwas Waseso กล่าวว่า เนื่องจากบทบาทของ Bulog ในการกระจายข้าวลดลง ทำให้ต้องเผชิญกับการขาดทุนทางการเงิน โดยเขากล่าวว่า Bulog ต้องขอสินเชื่อเพื่อซื้อข้าวและหากไม่แจกจ่ายข้าวที่มีในคลังภายในหนึ่งปี คุณภาพข้าวจะลดลงและไม่สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งอาจทำให้ Bulog ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยและอาจจะล้มละลายได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มขึ้น Bulog จึงต้องเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้จำหน่ายข้าว 1 ล้านตันจากข้าว 2.3 ล้านตันในคลังสินค้า ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้จำหน่ายข้าว 1 ล้านตัน ก็จะทำให้มีพื้นที่สำหรับรองรับข้าวจากเกษตรกรมากขึ้น และอาจจะมีการส่งออกข้าวบางส่วนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ปาปัวนิวกินีและติมอร์เลสเตด้วย

นาย Buwas Waseso กล่าวว่า หากรัฐบาลกำหนดให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ BNPT ซื้อข้าวจาก Bulog อุปทานและอุปสงค์ข้าวในประเทศก็จะคงที่ Bulog จะสามารถควบคุมสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ และจัดสรรข้าวให้แก่ผู้ซื้อในพื้นที่ห่างไกล

ตำนานาย Agus Gumiwang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมว่า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการกระจายข้าว กระทรวงสังคมกำลังพิจารณาอบหมายให้ Bulog เป็นผู้จำหน่ายข้าวในโครงการ BPNT รายใหญ่ โดยอาจจะมอบหมายให้ Bulog แจกจ่ายข้าวในโครงการ BPNT ประมาณ 70% หรือ 100%

นาย Tri Wahyudi ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและบริการชุมชนของ Bulog กล่าวว่า หน่วยงานพร้อมที่จะแจกจ่ายข้าวโครงการ BPNT ทั้งหมดประมาณเดือนละ 1.5 ล้านตัน โดยสันนิษฐานว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ BNPT ทั้งหมดจะใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ซื้อข้าวเดือนละ 10 กิโลกรัม

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 442,119 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 1,228,108 ตัน (คิดเป็น 36% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย)

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 150,100 ตัน ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับปริมาณ 154,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 78,700 ตัน ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับ 90,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,200 ตัน ข้าวหอม 70,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 4,200 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 58.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 43,900 ตัน เพิ่มขึ้น 29.1% เมื่อเทียบกับ 34,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 39,600

ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.2%) จีนประมาณ 11,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.8%) กัมพูชาประมาณ 5,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.4% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 35.4% และสัดส่วนลดลง 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 3,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 4,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.9%) และประเทศอื่นๆ 3,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน 2562) มีปริมาณ 7,047 ตัน ลดลง 14.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,268 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 6,236 ตัน สหรัฐจำนวน 442 ตัน จีน 160 ตัน แคนาดา 97 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมิถุนายน 2562 รวม 11,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,900 ตัน

ในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.59 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.23% เมื่อเทียบกับ 8.61 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.80 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.02 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.44% เมื่อเทียบกับ 13.21 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เท่ากับเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวโดยมีแรงหนุนจากค่าเงินรูปีที่แข็งแกร่งและความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการข้าวหนึ่งจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามาพอสมควร โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 374-377 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีได้แตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 11 เดือน ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกได้รับส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

ขณะที่มีรายงานว่า การส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกากำลังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ไทย เป็นต้น โดยในขณะนี้ราคาข้าวของอินเดียอยู่ในระดับที่แพงกว่าข้าวของประเทศคู่แข่ง เนื่องจากรัฐบาลอินเดียมีนโยบายในการปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support prices; MSP) จากเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินรูปีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการสนับสนุนการส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา โดยการใช้มาตรการอุดหนุนราคาส่งออกในอัตรา 5% (the 5% incentive under the MEIS [Merchandise Export Incentive Scheme]) ซึ่งเคยมีการใช้มาตรการนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้ว และสิ้นสุดลงไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทางด้านภาวะราคาข้าวบาสมาดิปรับตัวลดลงประมาณ 10% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากการชำระหนี้ล่าช้าของอิหร่าน ประกอบกับมีปัญหาเกี่ยวกับสารตกค้างในข้าวบาสมาดิที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งตลาดอิหร่านและยุโรปถือเป็นตลาดหลักของการส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียซึ่งมีส่วนประมาณ 30% และ 8% ตามลำดับ ขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (The All India Rice Exporters Association; AIREA) ระบุว่า การชำระหนี้ล่าช้ามูลค่าประมาณ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังประสบกับความล่าช้า

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 87.25 ล้านตันลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนด

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 18% โดยพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 15% 17% 13% และ 27% ตามลำดับ ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 1.575 ล้านตัน ลดลงประมาณ 30.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.271 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2018/19) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 0.864 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.745 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าว

ข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 0.712 ล้านตัน ลดลงประมาณ 53.31% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.525 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออก ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 มีประมาณ 1.226 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 16.65% เมื่อเทียบกับ 1.471 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 0.932 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.86% เมื่อเทียบกับ 0.819 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 0.294 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 54.92% เมื่อเทียบกับ 0.652 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 413 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 3.28% เมื่อเทียบกับ 427 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,079 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 1.73% เมื่อเทียบกับ 1,098 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.949 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.875 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 4.415 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.057 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 7.534 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.818 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 7.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับ 7.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.02% เมื่อเทียบกับ 4.170 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.52% เมื่อเทียบกับ 3.637 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2018/19 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,067 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.79% เมื่อเทียบกับ 1,028 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 284,670 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 253,731 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่ลดลง 32.56% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 422,101 ตัน โดยในเดือนมิถุนายน 2562 ส่งออกข้าวบาสมาดิ 61,958 ตัน ลดลง 31.97% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 2.52% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 222,712 ตัน ลดลง 32.72% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 15.22% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 12 เดือน (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนของมูลค่าการส่งออกในช่วง 12 เดือนอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบกับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ 1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-16 กรกฎาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,214,805 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,144,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 161,284 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,053,521 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,018,256 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,845 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 กรกฎาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 227,198 ตัน ฝรั่งเศส 173,783 ตัน เนเธอร์แลนด์ 149,265 ตัน สเปน 109,297 ตัน อิตาลี 105,728 ตัน โปรตุเกส 87,497 ตัน โปแลนด์ 75,483 ตัน เยอรมนี 70,574 ตัน เบลเยียม 56,158 ตัน สาธารณรัฐเชค 34,958 ตัน บัลแกเรีย 30,335 ตัน สวีเดน 25,731 ตัน ลิทัวเนีย 11,710 ตัน ฮังการี 10,431 ตัน เดนมาร์ก 10,255 ตัน โรมาเนีย 8,212 ตัน กรีซ 6,424 ตัน ออสเตรีย 4,781 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-15 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 166,293 ตัน เพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 100,308 ตัน ลดลง 41.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 94,945 ตัน เพิ่มขึ้น 55.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 53,610 ตัน เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 38,270 ตัน ลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จาก กัมพูชาจำนวน 165,933 ตัน ลดลง 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 151,789 ตัน เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 133,545 ตัน ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 96,377 ตัน เพิ่มขึ้น 94.1% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 78,165 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 247,030 ตัน ลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,668 ตัน เพิ่มขึ้น 31.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 22,747 ตัน ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 16,520 ตัน เพิ่มขึ้น 29.7% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 กรกฎาคม 2562 มีการส่งออก 220,300 ตัน ลดลง 21.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 279,108 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 185,905 ตัน ลดลงประมาณ 24.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 246,445 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 34,395 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,664 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,271 ตัน โดย ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 กรกฎาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 112,534 ตัน โปรตุเกส 32,726 ตัน สเปน 29,451 ตัน กรีซ 24,054 ตัน บัลแกเรีย 7,722 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,764 ตัน โปแลนด์ 2,241 ตัน โรมาเนีย 1,269 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็น การนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับ จำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสาย พันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลี จำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*